


โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

วันจันทรที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาิกา ณ หองประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
นายมงคล  สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เปนประธานของท่ีประชุม ครั้งท่ี ๑๙ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) 
โดยมีพลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายบุญสง  นอยโสภณ รองประธานวุฒิสภา 
คนที่สอง ผลัดเปล่ียนทำหนาที่ประธานของท่ีประชุม 

เมื ่อครบองคประชุมแลว ประธานของที่ประชุมไดเปดประชุมและดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได ดังนี้ 

(๑) เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม  จำนวน  ๒  เรื่อง 

เรื่องแจงท่ีไมปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๒ เรื่อง 
 ๑. ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งท่ี ๑๗ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๘ ที่ประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
ในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี ๒๕๖๕ รายงานของผู สอบบัญชีและรายงานการเงิน 
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓ และ
รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ สำหรับปส้ินสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๖  

 ๒. กระทูถามซึ่งประธานวุฒิสภาไดพิจารณาและอนุญาตใหตั้งเปนกระทูถามเปนหนังสือ
ในท่ีประชุมวุฒิสภา ซึ่งไมอาจบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน 
นับแตวันท่ีจัดสงกระทูถามดังกลาวไปยังรัฐมนตรี ตามขอบังคับ ขอ ๑๖๐ จำนวน ๑ กระทู คือ  

- กระทูถาม เรื่อง การพิจารณาใหคำรับรองรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
ท่ีเสนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (นายเทวฤทธิ์  มณีฉาย เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

ท่ีประชุมรับทราบ 

(๒) รับรองรายงานการประชุม  (ไมมี) 

 สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
 ครั้งท่ี ๑๙ (สมัยสามญัประจำปครั้งท่ีสอง) 

 วันจันทรท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ 
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เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

 หลังจากนั้น ที่ประชุมไดมีมติใหยกเรื่องดวนขึ้นมาพิจารณากอน 

              เรื่องดวน                                                                   จำนวน   ๑   เรือ่ง    
 

 
  ผลการพิจารณา 

 พลตำรวจตรี ฉัตรวรรษ  แสงเพชร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... 
แถลงรายงานผลการพิจารณารางพระราชบัญญัตอิำนาจเรียกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. .... ตอที่ประชุม โดยเริ่มจากผลการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ในชั้นการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา แลวไดสรุปผลการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติวา รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีจำนวน ๑๕ มาตรา คณะกรรมาธิการวิสามัญ
มีการแกไข จำนวน ๔ มาตรา คือ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔  มีกรรมาธิการ
สงวนความเห็น มีสมาชิกวุฒิสภาสงวนคำแปรญัตติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญมีขอสังเกต
บางประการตอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณา 

 จากนั้น ที่ประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวในวาระที่สอง 
โดยเริ่มตนดวยชื่อราง คำปรารภ และพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบราง แลวไดลงมติ
ในวาระท่ีสาม เห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ๑๕๐ เสียง ไมเห็นดวย ๑ งดออกเสียง ๑๖ เสียง 
ไมลงคะแนนเสียง ไมมี และมีมติเห็นชอบดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแจงไปยัง
สภาผูแทนราษฎรดำเนินการตอไป 

      (๓) กระทูถาม                                  

   ๓.๑ กระทูถามเปนหนังสือ                                            จำนวน  ๖  กระทู    
 

 
ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (พันตำรวจเอก ทวี  สอดสอง) ผูซึ่งถูกตั้งกระทูถาม 

มีภารกิจเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเลื่อนการตอบกระทูถามดังกลาว
ออกไปเปนวันจันทรท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามขอบังคับ ขอ ๑๕๐ 

            - รางพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. .... ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว 
(วุฒิสภาตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๖๐ วัน และวุฒิสภาไดมีมติใหขยายเวลาออกไปเปน         
กรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันเสารท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘) 

๓.๑.๑ กระทูถาม เรื่อง มาตรการควบคุมการดำเนินคดีของ DSI ใหรวดเรว็ 
มีประสิทธิภาพ กรณีกลุมผูเสียหายถูกหลอกลวงจากการลงทุนในแชรลูกโซซ้ือขายเหรียญคริปโต 
(นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม) 
(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๘) 
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ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (นายเฉลิมชัย  ศรีออน) 

ผูซึ่งถูกตั้งกระทูถาม ติดภารกิจสำคัญที่ไดมีการนดัหมายไวลวงหนา ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเล่ือน
การตอบกระทูถามดังกลาวออกไปเปนวันจันทรท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามขอบังคับ ขอ ๑๕๐   

 

 
ผลการพิจารณา 

 นางสาวรัชนีกร  ทองทิพย สมาชิกวุฒิสภา ไดตั ้งกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา 
สรุปสาระสำคัญไดวา ปจจุบันสัดสวนหนี้สาธารณะของประเทศไทยตอ GDP อยูที่รอยละ ๖๓.๗๖ 
ซึ่งเปนจำนวนเกือบถึงขั้นสูงสุดของสัดสวนหนี้สาธารณะ เนื่องจากสัดสวนหนี้สาธารณะที่จะสามารถ
กูไดสูงสุด คือ ตองไมเกินรอยละ ๗๐ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
ซึ่งจากขอมูลในป พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงบประมาณพบวา เงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
อยูที่รอยละ ๒๓.๑ ของงบประมาณรายจาย ทั้งนี้ ที่ผานมาในป พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเทศไทยมีความสามารถ
ในการจายคืนไดแค ๒๕๐ ลานบาท แตมีการกูยืมเงินเปนจำนวนถึง ๖๕๕,๐๐๐ ลานบาท รวมทั้ง
จากการประมาณการรายรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายไดที่จัดเก็บไดเมื่อเทียบกับ GDP 
ซึ่งมีการประมาณการวาอยูท่ีรอยละ ๑๔ - ๑๖ แตจากการประมาณการรายไดสุทธิในป พ.ศ. ๒๕๖๘ 
มีการใชงบประมาณรายจายถึง ๓.๗ ลานลานบาท ในขณะที่มีรายไดเพียง ๒.๘ ลานลานบาท 
และจากขอมูลของงบประมาณรายจายของรัฐพบวา มีการชำระหนี้เงินกูในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
จำนวน ๔๙.๗๗ ลานบาท ประกอบกับในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะ
สูงถึง ๑๑.๘ ลานลานบาท คิดเปนสัดสวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยสาเหตุสำคัญของการกูเงินคาดวา
จะนำมากระตุนเศรษฐกิจและชดเชยรายไดของรัฐบาลที่ไมเพียงพอกับการจายหนี้ อีกทั้งในปจจุบัน
ประเทศไทยยังตองเผชิญกับความทาทายในการบริหารหนี้สาธารณะ เพราะรายไดของประเทศ
อยูที่ประมาณ ๒.๗ ลานลานบาท โดยคิดเปนรอยละ ๗๓ ของรายไดทั้งหมด ถูกใชไปกับคาใชจายประจำ 
เชน เงินเดือนขาราชการและสวัสดิการอื่น ๆ โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนสูงถึง ๑ ใน ๔ 
ของงบประมาณของประเทศ ทำใหมีงบประมาณที่เหลือสำหรับการชำระหนี้หรือพัฒนาประเทศ
เพียงเล็กนอย สงผลใหตองกูเงินเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ และไมมีแนวโนมท่ีจะลดลง จากสภาพการณดังกลาว
จึงมีความจำเปนที ่ประเทศไทยจะตองปรับปรุงนโยบายการเงินและการคลัง รวมถึงการสงเสริม
ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร อีกทั้งลดการนำเขาสินคาที่ไมจำเปนเพื่อสรางเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและลดภาระหนี้สาธารณะในระยะยาว ขอเรียนถามวา รัฐบาลมีแนวทางในการบริหาร
หนี้สาธารณะอยางไร รวมทั้งมีแนวทางในการแกปญหาหนี้สาธารณะอยางไร   

๓.๑.๒ กระทูถาม เรื่อง การแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร
ในจังหวัดชุมพรไรท่ีดินทำกิน  
(นายเศรณี  อนิลบล เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม)  

๓.๑.๓ กระทูถาม เรื่อง การบริหารหน้ีสาธารณะและการแกปญหาหน้ีสาธารณะ  
(นางสาวรัชนีกร  ทองทิพย เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
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  นายพิชัย  ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) ใหตอบกระทูถาม ตอบชี้แจงวา 
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือเมื่อ ๑๑ ปที่ผานมา ประเทศไทยยังมีหนี้ไมถึง ๕ ลานลานบาท เมื่อเทียบกับ
สภาพเศรษฐกิจที่ผานมามีหนี้สาธารณะตอ GDP ประมาณรอยละ ๔๘ ทั้งนี้ เมื่อ ๑๐ ปที่ผานมาพบวา
ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นถึง ๑๑.๙ ลานลานบาท และเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ไดเพิ่มขึ้น
เปนจำนวน ๑๑.๙๗ ลานลานบาท สาเหตุที่รัฐบาลตองมีการกูยืมเงิน เนื่องจากมีรายไดต่ำกวารายจาย 
ซึ่งรายไดหลักนั้นมาจากการจัดเก็บภาษี ประเทศไทยเคยจัดเก็บภาษีไดอยูที่รอยละ ๑๖ ของ GDP 
แตปจจุบันนี้มีการจัดเก็บภาษีไดต่ำกวารอยละ ๑๕ โดยปจจัยที่ทำใหการจัดเก็บภาษีลดลง มีสาเหตุ
จากรูปแบบทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปและมีการคาขายออนไลนมากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจึงตองมีการศึกษา
แนวทางวาจะมีการปรับในเรื่องนี้อยางไรเพ่ือใหท่ัวถึงและเปนธรรม พรอมท้ังตองสอดคลองกับประเทศคูแขง
และจะเพิ่มขีดความสามารถเพื่อใหแขงขันได แตการปรับเพิ่มตองอิงจากสภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก 
แตอยางไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบโดยตรงตอ GDP เพราะเมื่อเศรษฐกิจถดถอย 
GDP จะตกต่ำ ทำใหจัดเก็บรายไดนอย ซึ่งสามารถแบงไดเปน ๒ สวน คือ ในสวนของรัฐบาลจะพิจารณา
จากยอดขาดดุล และในชวงหลายปที่ผานมาจะมียอดขาดดุลอยูที่ ๘ แสนลานบาท หรือประมาณ
รอยละ ๔.๗ ของ GDP ดังนั ้น ตองทำใหภาวะขาดดุลลดลงดวยการสนับสนุนการสงออกมากขึ้น 
โดยเฉพาะยอดการสงออกจากกระทรวงพาณิชยและการสงออกในภาคบริการอยางรายไดจากภาคการทองเท่ียว 
ซึ่งทั้งสองปจจัยนั้นถือเปนเครื่องมือที่ชวยขับเคล่ือนการสงออก นอกจากนี้ รัฐบาลมแีนวทางในการแกไขปญหา
ดวยการยึดถือและปฏิบัติตามวินัยทางการเงินการคลังรอยละ ๘๐ ภายใตสมมติฐานวาตองทำให
การขาดดุลลดลง รวมทั้งจะมีการแกปญหา Infrastructure รวมถึง Green Digital ตลอดจนเรื่องคุณภาพ
ของมนุษย ซึ่งจะตองมีการ Upskill Reskill ใหสอดคลองกับเงินลงทุนใหม ทั้งนี้ เมื่อไดดำเนินการดังที่กลาวมา 
จะทำใหเงินอุดหนุนท่ีอยูในงบประมาณจะคงท่ีและลดลงในอนาคต อีกทั้งจะชวยผลักดันใหมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการใชงบประมาณจะชวยการกระจายความเจริญอยางทั่วถึง รวมถึงชวยลด
ความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทย  

  นางสาวรัชนีกร  ทองทิพย สมาชิกวุฒิสภา มีขอเสนอและขอสังเกตไปยัง
ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหตอบกระทูถามรับไปพิจารณาดำเนินการ จำนวน ๘ ขอ ดังนี้ 

  ๑. ควรแกไขปญหาหนีส้าธารณะโดยการสนับสนุนและสงเสริมใหบริษัทสัญชาติไทย
มีความสามารถในการแขงขันในตลาดเศรษฐกิจโลก 

  ๒. ควรวางแผนในเรื่องการเติบโตของ GDP อยางเปนรูปธรรม โดยไมเปนการกู
เพ่ือนำมาชดเชยรายไดที่ทำให GDP เติบโตเหมือนเชนที่ผานมา  

  ๓. ควรวางแผนการใชงบประมาณที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดสำหรับโครงการ
ที่เกิดประโยชนตอประเทศชาติอยางแทจริง นอกจากนี้ งบประมาณสวนใดที่ไมจำเปน ขอใหปรับลด
จำนวนลง รวมท้ังมีการวางแผนการใชเงินของรัฐใหมท้ังระบบ 

  ๔. ไมควรดำเนินโครงการตามนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง เนื่องจาก
ใชงบประมาณแผนดินที่มาจากการกูยืม ซึ่งเปนโครงการท่ีไมมีความคุมคา รวมทั้งยังมดีอกเบี้ยที่ตองชดใช 

  ๕. เรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นยังไมมีการใหความสำคัญในเรื่องของการเตรียมพรอม
ปองกัน แตใหความสำคัญในเรื่องการเยียวยาผูประสบภัย จำนวน ๙,๐๐๐ บาท ตอครัวเรือน ซึ่งไมสามารถ
ชวยผูประสบภัยได เนื่องจากความสูญเสียมีมากกวาจำนวน ๙,๐๐๐ บาท เหตุใดรัฐจึงไมใชงบประมาณ
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เพื่อเตรียมความพรอมในเรื่องการปองกัน รวมทั้งในเรื่องของการเตือนภัยและการวางแผนอพยพ ซึ่งจะชวย
แกปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน อีกทั้งเปนการชวยประหยัดงบประมาณ 

  ๖. ควรทบทวนนโยบายการชดเชยและการประกันราคา โดยใหมีการวางแผน
ในการพัฒนาและสงเสริม ทดแทนการชวยเหลือ 

  ๗. ควรลดคาใชจายของรัฐ เชน ลดจำนวนเจาหนาที่ของรัฐ โดยใชผูเชี่ยวชาญ
จากหนวยงานภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะทางและนำเทคโนโลยีมาใชใหมากขึ้น รวมทั้งลดการเพ่ิม
หนวยงานของรัฐ 

  ๘. ขอเสนอใหมีการแสดงผลกำไรของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๒ แหง ในแตละป
ผานทางเว็บไซตที่ประชาชนสามารถเขาใจและเขาถึงงาย โดยไมตองดูจากงบการเงิน เพื่อใหประชาชน
ตรวจสอบไดวามีโครงการใดท่ีไมคุมคากับการนำงบประมาณแผนดินท่ีมาจากภาษีของประชาชน
ไปจายคาชดเชย  

     นายพิชัย  ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ตอบชี้แจงเพิ่มเติมวา สำหรับขอเสนอและขอสังเกตของผูตั้งกระทูถามจะชวยเสริมสรางและแกปญหา
หนี้สาธารณะ นอกจากนี้ การแกปญหาตนทุนสินคาที่มีราคาสูงและราคาสินคาตกต่ำ ตองแกปญหา
ในเชิงโครงสราง รวมท้ังไมผลิตสินคาในปริมาณที่มากเกินไป สวนในเรื่องการลดรายจายของภาครัฐ
ที่ไมจำเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของจำนวนบุคลากรตาง ๆ  ขอรับไปดำเนินการ ซึ่งในขณะนี้อยูระหวาง
การพิจารณาวาจะเริม่ดำเนินการในสวนใดกอน   

    

 
ผลการพิจารณา 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายเอกนัฏ  พรอมพันธุ) ผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) ใหตอบกระทูถาม ติดภารกจิการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทำใหไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไปกอน ตามขอบังคับ ขอ ๑๕๐ 

 

 
ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (นายเฉลิมชัย  ศรีออน) 

ผูซึ่งถูกตั้งกระทูถาม ติดภารกิจสำคัญที่ไดมีการนัดหมายไวลวงหนา ทำใหไมสามารถมาตอบกระทูถามได 
จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไปเปนวันจันทรท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามขอบังคับ ขอ ๑๕๐ 

๓.๑.๔ กระทูถาม เรื่อง ปญหาการระงับการนำเขาสินคากลุมน้ำเชื่อม
และน้ำตาลพรีมิกซจากประเทศไทย  
(นายพละวัต  ตันศิริ เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

๓.๑.๕ กระทูถาม เรื่อง มาตรการรับมือปญหาการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 
และหมอกควันขามแดนเพ่ือแกไขปญหาฝุนละออง PM 2.5  
(นายปริญญา  วงษเชิดขวัญ เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 
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ผลการพิจารณา 
รฐัมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน  รัชกิจประการ) ผูซึ่งไดรับมอบหมาย

จากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) ใหตอบกระทูถาม มีภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อน
การตอบกระทูถามดังกลาวออกไปเปนวันจันทรท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามขอบังคับ ขอ ๑๕๐ 

  ๓.๒ กระทูถามดวยวาจา                                              จำนวน   ๓   กระทู 

 

ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร) 

ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (นางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน ) ใหตอบกระทูถาม ติดภารกิจสำคัญที่ไดนัดหมายไวลวงหนาแลว 
ไมสามารถมาตอบกระทูถามไดจึงทำใหกระทูถามดังกลาวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงคที่จะตั้งเปน
กระทูถามดวยวาจา ก็ใหเสนอใหมเพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป ตามขอบังคับ ขอ ๑๖๖ วรรคสอง 

 

 

 ผลการพิจารณา 
   รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร) 
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน) 
ใหตอบกระทูถาม ติดภารกิจสำคัญที่ไดนัดหมายไวลวงหนาแลว ไมสามารถมาตอบกระทูถามได 
จึงทำใหกระทูถามดังกลาวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงคที่จะตั้งเปนกระทูถามดวยวาจา ก็ใหเสนอใหม
เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป ตามขอบังคับ ขอ ๑๖๖ วรรคสอง 

 

๓.๑.๖ กระทูถาม เรื่อง แนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพ

รักษาความปลอดภัย  

(นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

๓.๒.๑ กระทูถาม เรื่อง การแกปญหาภัยแลงอยางเรงดวน 

(นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

๓.๒.๒ กระทูถาม เรื่อง ผลกระทบของทุนผูกขาดขนาดใหญท่ีมีตอ 

สินคาปศุสัตวไทย 

(นายเศรณี  อนิลบล เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
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 ผลการพิจารณา 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน  รัชกิจประการ) ผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) ใหตอบกระทูถาม มีภารกจิประชุมคณะรัฐมนตรี 
ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงทำใหกระทูถามดังกลาวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงคที่จะตั้งเปน
กระทูถามดวยวาจา ก็ใหเสนอใหมเพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป ตามขอบังคับ ขอ ๑๖๖ วรรคสอง                 

 (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว                 (ไมมี) 

 (๕) เรื่องท่ีคางพิจารณา                                 (ไมมี) 

 (๖) เรื่องท่ีเสนอใหม                                  จำนวน   ๒  เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
 นายธวัช  สุระบาล ผูเสนอญัตติ เรื ่อง ขอเสนอญัตติใหวุฒิสภาพิจารณาปญหา

ราคาขาวตกต่ำ เพื่อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการ ไดเสนอเหตุผลของการเสนอญัตติ
เรื่องดังกลาวตอท่ีประชุม สรุปไดวา ขาวถือเปนสินคาเกษตรสงออกหลักของไทย มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก
มากที่สุด ๖๘ ลานไร โดยมีจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพปลูกขาวหรือชาวนา ๔.๕ ลานครัวเรือน 
แตโดยที่ขณะนี้สถานการณราคาขาวในประเทศไดปรับลดลงอยางตอเนื่อง จากหลายปจจัยดวยกัน 
อาทิ อินเดียเคยระงับสงออกขาวในป ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ทำใหตลาดขาวถูกแบงมายังไทยแตตอมา
เมื่ออินเดียกลับมาสงออกระหวางกรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๗ ทำใหราคาขาวในตลาดโลกลดลง 
และกรณีท่ีเวียดนามและปากีสถานลดราคาขายขาวในตลาดโลก นอกจากนี้ อินโดนีเซียซึ่งเปนประเทศ
ผูนำเขาขาวไทยไดหยุดการซื้อขาวหลังจากราคาขาวต่ำกวาที่ตกลงซื้อไว รวมถึงกรณีที่ฟลิปปนส
ซึ่งเปนประเทศผูนำเขาสำคัญไดส่ังชะลอการนำเขาขาว เนื่องจากปริมาณขาวในสต็อกสูงจากการนำเขาขาว
ในปกอนและราคาขายในประเทศไมลดลง หากสถานการณเชนนี้ยังดำเนินตอไป จะทำใหชาวนา
ประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากรายไดไมเพียงพอเมื่อเทียบกับภาระคาใชจายจากตนทุนการผลติที่สูงขึ้น
อยางตอเนื่อง ทั้งจากคาปุย คายาปราบศัตรูพืช คาเชานา ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่แถลง
ตอรัฐสภาวา “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได” ไมสามารถปฏิบัติไดจริง ดวยเหตุดังกลาว 
กระทรวงพาณิชยจึงควรสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน คาปุย คายาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ 

๓.๒.๓ กระทูถาม เรื่อง การบังคับใชกฎหมายเพ่ือปกปองอาชีพ 

“รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คนไทย” ปองกัน “ตางดาวผิดกฎหมายแยงอาชีพคนไทย” 

(พลตำรวจโท วันไชย  เอกพรพิชญ เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

   - ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติใหวุฒิสภาพิจารณาปญหาราคาขาวตกต่ำ 
(นายธวัช  สุระบาล เปนผูเสนอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
   

 



 

- ๘ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

และสนับสนุนปจจัยการตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ อีกท้ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ควรจัดทำโซนนิ่งพื้นที่ปลูกขาว การบริหารจัดการพื้นที่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน 
ดังนั้น จึงสมควรท่ีวุฒิสภาจะไดหารือรวมกันเพื่อหาแนวทางแกไขราคาขาวอยางยั่งยืน ตลอดจน
นำขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของวุฒิสภาสงใหรัฐบาลพิจารณา เพื่อประโยชนในการแกไขปญหา
ใหกับเกษตรกรตอไป      

 จากนั้น ประธานของที่ประชุมไดอนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
โดยในการอภิปรายของสมาชิกไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหา
ราคาขาวตกต่ำ อันจะเปนประโยชนตอการดำเนินงานของรัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สรุปไดดังนี้ 

   ๑. รัฐบาลควรมีมาตรการเรงดวนในการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจาก
ราคาขาวตกต่ำที่ไมสอดคลองกับตนทุนการผลิตที่แทจริงในขณะนี้ ควบคูกับการแกไขปญหาราคาขาว
อยางย่ังยืน และหากรัฐบาลแกไขปญหาใหเกษตรกรไดสำเร็จถือเปนการแกปญหาความยากจน
ของประชาชนไปดวย เนื ่องจากเปนบุคคลกลุ มเดียวกันและจะเปนการลดภาระคาใชจาย
งบประมาณในสวนบัตรสวัสดิการแหงรัฐได 

   ๒. รัฐบาลควรมีมาตรการในการลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร เชน คาเชาที่ 
คาน้ำมัน ยาฆาแมลง คาปุย คาจางรถเกี่ยวขาวและคาพลังงานตาง ๆ และสงเสริมใหเกษตรกร
ผลิตปุยอินทรียใชเอง เรงควบคุมราคาปจจัยการผลิตที่จำเปนตองนำเขา เชน ปุย ฯลฯ เพื่อลด
การเอารัดเอาเปรียบชาวนา   

    ๓. รัฐบาลควรบูรณาการการทำงานของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีแกปญหาราคาขาวตกตำ่ 
และมีแนวทางผลักดันใหหนวยงานของรัฐทำหนาที่อยางจริงจังในการสงเสริมการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต
ตอไร โดยเฉพาะในดานการพัฒนาพันธุขาวเพื่อใหสามารถแขงขันได และพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตร
ใหมีคุณภาพเหนือความคาดหมายของตลาดหรือเหนือกวาประเทศคูแขง รวมถึงใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
ในการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนดำเนินการเพ่ือลดตนทุนดวยการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือการสงออก 

    ๔. รัฐบาลควรมีแนวทางในการสรางกลไกใหเกษตรกรสามารถรวมตวักัน เพ่ือสรางอำนาจ
การตอรองดานตนทุนและราคาขาย หรือกำหนดราคาชี้นำตลาด และลดการพึ่งพาพอคาคนกลาง 
และควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบการขายขาวซึ่งเกษตรกรอาจถูกเอาเปรียบจากโรงสีขาว
จากการโกงตราชั่ง เครื่องวัดความชื้นขาว ส่ิงเจือปนตาง ๆ ทำใหราคาต่ำลง และควรตรวจสอบราคาตนทุน
จากปจจัยการผลิตและการกำหนดราคาของผูประกอบการดวย      

   ๕. รัฐบาลควรมีแนวทางในการสงเสริมใหเกษตรกรสรางมูลคาเพ่ิมจากการแปรรูป 
ขาวเปนผลิตภัณฑสำเร็จรูป โดยการสงเสริมใหมีการจัดตั้งนิคมการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มขึ้น
ตามภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ          

   ๖. รัฐบาลควรมีแนวทางพัฒนาตลาดสงออกทั้งในรูปแบบประกันราคากับประเทศคูคา 
ในรูปแบบการทำตลาดในแบบ G2G เพ่ือลดการพ่ึงพาจากพอคาคนกลาง     

   ๗. รัฐบาลควรพิจารณาขอเรียกรองของชาวนาท่ีขอใหประกันราคาขาวเปลือก
ตันละ ๑๑,๐๐๐ บาท และพักชำระหนี้เกษตรกร ๒ ป รวมถึงพิจารณาชดเชยเยียวยาพื้นท่ีรับน้ำ
เดือนละ ๓๐๐ บาทตอไร          



 

- ๙ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

 ๘. รัฐบาลควรพิจารณาสรางแหลงน้ำเพื่อการเกษตรใหเพียงพอตอความตองการ
ของเกษตรกร พิจารณาสงเสริมการชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหเพิ่มมากขึ้น และพัฒนา
ระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพ         

   ๙. เนื่องจากเกิดปญหาโลกรวนทำใหฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลจงึควรสนับสนุน
การใชเกษตรอินทรียเพื่อพัฒนาพันธุกรรมขาวพื้นบานใหเติบโตทนตอสภาพอากาศตาง ๆ ไดดี 
และใหผลผลิตดีขึ้น เชน พันธุขาวนาน ๕๙ ซึ่งสามารถนำมาแปรรูปเปนสุราพ้ืนบานได และควรสงเสริม
ใหองคกรชาวนาพัฒนาพันธุขาวของตนเองเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง      

 ๑๐. รัฐบาลควรพิจารณาแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร เพราะสงผลกระทบ
ใหเกิดปญหาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของเกษตรกรจำนวนมาก    

 ๑๑. รัฐบาลควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในสวนงบกลางเพ่ิมขึ้นเพ่ือใหมีความเหมาะสม
ในการนำไปชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบปญหาภัยแลง 

 ๑๒. รัฐบาลควรพิจารณามอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย 
แกไขปญหาปจจัยการผลิต และควรมีมาตรการเพ่ือจูงใจใหเกษตรกรปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม
ในการปลูกขาวใหปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความเหมาะสม รวมทั้งการสงเสริมใหนำเทคโนโลยีมาปรับใช
ในการปลูกขาว และสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ ผลิตเครื่องจักรเพ่ือลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร 

  ทั้งนี้ เพื่อใหปญหาที่เกิดขึ้นไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม ยั่งยืน และเพื่อประโยชน
ของประชาชน ท่ีประชุมมีมติใหสงประเด็นขอสังเกตและขอเสนอแนะที่สำคัญที่สมาชิกวฒุิสภาไดอภิปราย
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป และมอบหมายใหคณะกรรมาธิการการพาณิชย
และการอุตสาหกรรมนำไปพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม และเมื่อพิจารณาเสร็จแลวใหเสนอผลการพิจารณา
ศึกษาตอท่ีประชุมวุฒิสภาในโอกาสตอไป  

 (๗) เรื่องอื่น ๆ                                 (ไมมี) 

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๔๕ นาิกา 

 
 

 
 
 
 
 
 

สำนักการประชมุ 
สำนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 


